

ang hijab

Ano ang Hijab?

Ang salitang Hijab ay hango mula sa salitang Arabik na 'Hajaba' na nangangahulugan ng 'pagkubli o pagtakip. Ang Hijab ay pamantayan ng pananamit ng babaeng Muslim. Ito ay upang takpan ang katawan maliban lamang sa mukha at kamay. May mga babae na tinatakan pati ang kanilang mukha at kamay, ito ay tinatawag na Niqab. Ang Hijab ay hindi kailangan ng isang babae sa harapan ng kapwa kababaihan o sa mga lalaking kamag-anak na hindi niya maaaring maging asawa magpakailanman. Ang Hijab ay hindi lamang sa panlabas na anyo, ito ay tumutukoy din sa marangal na pag-uugali at pagiging mahinhin. Ito ay nararapat din para sa mga kalalalahanian.

Ang lalaking Muslim ay kailangan din na magsuot ng maluwag at makapal na damit na hindi naaaninag ang hugis ng katawan.

Ang Hijab ay pagsunod

Maraming kabutihang dulot ang Hijab, isa ito sa mga pangunahing kautusang nagmula sa Diyos. Ang pagsusuot ng Hijab ay tanda ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos, katulad ng nabanggit sa Qur'an:

"Sabihin mo, sa mga mananampalatayang babae na takpan nila ng kasuotan ang kanilang katawan." Quran 33:59

Ang Hijab ay hindi nangangahulugan na ang babae ay mas mababa kaysa lalake.

Ang Diyos, Ang nakakaalam ng lahat kung ano ang makakabuti sa Kanyang mga nilikha. Ang pagsusuot ng Hijab, ay katulad din ng ibang uri ng pagsunod sa Tagapaglikha, ito ay nagiging dahilan upang ang tao ay mapalapit sa kanyang Panginoon at tumutulong sa pagkakaroon ng kasiyahan at lugod sa taong nagsusuot nito.

Ang Hijab ay Tanda ng Pagiging Mahinhin

Ang Islam ay nag-uutos na magkaroon ng magandang-asal upang mapigilan ang imoralidad sa lipunan. Nakakatulong ang Hijab upang makamtan ang layuning ito.

"Sabihin sa mga mananampalatayang lalaki na ibaba nila ang kanilang paningin, at pangalagaan nila ang kanilang maselang bahagi: Ito ay higit na dalisay para sa kanila. At sabihin sa mga mananampalatayang babae na ibaba ang kanilang paningin, at pangalagaan ang kanilang maselang bahagi at huwag iladlad ang kanilang ganda maliban kung ano lamang ang dapat makita..." Quran 24:30-31

Ang talata na nabanggit, ay nagpapakita na ang unang inutusan na ibaba ang paningin at pangalagaan ang kanilang katawan ay ang lalaki. Kaya ang tungkulin ng pagiging marangal ay hindi lamang para sa babae.

Kung ipinagbabawal ng Islam ang pagsusuot ng mga imoral na pananamit at pag-uugali sa publiko, sa kabilang banda, ang Islam ay nag-uutos ng pagmamahal at pakikipagtalik ng mag-asawa sa isang pribadong lugar.

Ang Hijab ay Proteksiyon

Ipinag-utos ang Hijab upang mabawasan ang pagnanasang sekswal at pagkawala ng moralidad hangga't maaari, ito ay para sa lalake at babae. Ang Hijab ay tumutulong para pangalagaan ang lalake, babae at lipunan sa pamamagitan ng pagpapatatag ng pamilya at pamayanan sa ibat-ibang paraan.

- Pananggalang mula sa pananamantala.
- Ito ay pananggalang ng babae mula sa malalawang paningin.
- Makakatulong upang mabawasan ang pagsasamantala sa mga kababaihan.
- Pananggalang sa pang-aabuso sa kababaihan dahil sa panlabas na anyo.
- Proteksiyon sa tukso at pagnanasa

Ang Hijab ay Karangalan

Ang Hijab ay nananawagan tungkol sa karapatan ng kababaihan at hindi upang supilin ito. Ang Hijab ay nagbibigay sa kababaihan ng karangalan at paggalang ayon sa kanilang katayuan, at hindi upang husgahan ang kanilang panlabas na kaanyuan. Ito ay nagbibigay sa kababaihan ng karapatan na hubugin ang kanilang sarili, kagaya ng pagiging matuwid, makapag-ambag sa lipunan ng kanilang nalalaman, sa halip na sila ay husgahan ayon sa kanilang anyo o kinikitang salapi.

Pagiging Banal,
Mahinhin at Karangalan

Alamin
ang mga
pangunahing
kaalaman

www.iicomman.com

Sa harapan ng Diyos, ay hindi kailangan ng lalaki at babae na magkaparehas upang maging pantay, kundi sa pamamagitan ng tungkulin na kanilang ginagampanan.

Si Tawakkul Karman, ang nanalo ng Nobel Prize, at tinawag na 'Ang Ina ng Paghihimagsik ng Yemen' ay tinanong kung papaano nagkatugma ang Hijab sa kaniyang talino at pinag-aralan, siya ay sumagot:

"Noong una ang tao ay halos nakahubad, sa patuloy na pag-aaral ay nagsimula siyang magsuot ng damit. Kung anuman ang aking

kasuotan ngayon ay nagpapatunay ng pinakamataas na antas ng pag-iisip at sibilisasyon ng tao, hindi ito pag-urong. Ang paghuhubad ang tunay na pagbabalik sa dating kalagayan ng mga sinaunang tao."

Ang Hijab ay Paggalang

Karamihan sa mga lipunan ay nagtuturo na ang halaga ng babae ay ayon sa kanilang panlabas na anyo. Napipilitan sila na sundin ang huwad at mababang pamantayan ng kagandahan bilang pakikisama at kasiyahan at upang makamit ang inaasam ng lipunan. Sa ganito kababaw na uri ng kapaligiran, na ang panlabas na ganda ay mas binibigyan ng malaking pagpapahalaga, ang panloob na uri ng kagandahan ay hindi binibigyan ng pansin.

Ang Islam, ay nagtuturo na dapat igalang ang babae ayon sa kanyang pagiging matuwid at hindi sa kanyang hitsura at panlabas na anyo. Hindi kailangan ng babae na gamitin ang kanyang katawan at ganda upang mapansin at matanggap ng lipunan, dahil ang Hijab mismo ang nagdadala ng kaniyang tunay na kahalagahan na malayo sa panlabas na anyo katulad nang, pagiging matuwid, marangal at matalino- mga katangian na kayang abutin ng kahit sinoman.

Ang bawat babaeng nakasuot ng Hijab o Burqa ay isang kakaibang nilalang, kaya hindi makatarungan at tama na husgahan ang lahat ng kababaihan dahil lamang sa isang bagay o dahil magkaparehas ang kasuotan.

Ang Hijab sa Bibliya

Ang Hijab ay hindi bagong utos. Ang babaeng Muslim ay sumusunod sa mga matuwid na babae noong una kagaya ni Maria, na ina ni Jesus na Kristo. Ang ibang mga katibayan sa Bibliya ay nabanggit sa dalawang talata.

"Ang babaeng nananalangin o nagpapahayag nang walang belo ay nagdudulot ng kahihyan sa nakakasakop sa kanya." 1 Corinto 11:3-6.

"Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o oerlas." 1 Timoteo 2:9-10

Ang Hijab ay Pagtitiwala

"Hindi ko ito (Hijab) sinusuot dahil ako ay naaapi, subalit ito ay nagbibigay sa akin ng lakas."

Joumana, 23,
Melbourne

Ang Hijab ay nag-uutos sa babae na magkaroon ng tiwala sa sariling kakayahan, pahalagahan at bigyan ng pansin ang tunay na hangarin ng buhay. Ang pagkahumaling sa panlabas na anyo ay maaaring mapanganib sa kalusugan, may mga babae na gumagawa ng pinsala sa kanilang sarili para matanggap ng lipunan. Ang Hijab ay pumipigil sa ganitong uri ng panganib sa kaisipan at kalusugan bunga ng kakulangan ng tiwala sa sarili, sa pamamagitan ng pag-iisip tungkol sa panlabas na anyo.

Ang Hijab ay HINDI...

- HINDI ito nakakapigil para makapag-ambag sa ikakabuti ng lipunan.
- HINDI ito tanda ng pang-aapi.
- HINDI ito kailangan kung ang kaharap ay kapwa babae o kaya lalake na bawal maging asawa magpakailanman.
- HINDI ito nangangahulugan na ang babae ay mas mababa kaysa lalaki.
- HINDI ito pumipigil sa babae na magpahayag ng kanyang saloobin at pananaw.
- HINDI ito pumipigil na magpatuloy ang isang babae na mag-aral o magtrabaho.
- HINDI ito dala-dalang kulungan.
- HINDI ito tanda ng pakikipagsalungatan, pakikipagharap o pagprotesta laban sa mga hindi Muslim.
- HINDI ito isang bagay na bago- ito ay ginagawa na ng mga matuwid na babae ayon sa kasaysayan.
- HINDI ito sumasalungat sa pag-uugali ng pamayanan- ayon sa kaugalian na ang tao ay hindi dapat husgahan, itakwil o pakitunguhan ng masama, dahil lamang sa kanilang kasuotan o panlabas na anyo.
- HINDI ito sinusuot bilang panakot o maghasik ng kasamaan sa lipunan.

Mga Sinasabi ng mga babaeng Muslim

"Isinuot ko ito sa edad na 17 na dapat ay maaga, kaya nagsisi ako." - **Faten, 27, Melbourne**

"Hindi ito tungkol sa hindi pa handa, ito ay tungkol sa pagiging mapalad na makapagsuot nito." - **Madina, 22, Melbourne**

"Ang Hijab ay nagpapakita na ako ay malaya, pinili ko, hindi ito pang-aapi ng mga lalake at media." - **Nusaybah, 45, Melbourne**

"Nagustuhan ko ang pagsuot ng Hijab dahil ito ay alang-alang kay Allah, at sa tuwing maalala ko ang tungkol sa bagay na ito, ako ay napapangiti." - **Aisha, 13, Melbourne**

"Ang Hijab ay nakakatulong sa aking layunin na makapagtrabaho at makapag-aral, na hindi nag-aalala sa mga masamang tingin ng mga lalake. Na hindi ako huhusgahan ng mga tao ayon sa aking anyo, kundi ayon sa aking pag-iisip at ugali." - **Ms. Flavia, 22, USA**

"Tungkulin ko ang aking sarili, hindi ko dapat ipagtanggol kung ano man ang aking suot. Ito ay aking relihiyon, at kung ako man ay magsuot ng Hijab hindi nababawasan ang aking pagkatao." - **Ms. Yasmin, 21, Australia**

Pangwakas

Ang Hijab ay gawaing pagsunod ng babaeng Muslim sa Tagapaglikha. Ito ang nagbibigay sa babae ng lakas at karangalan, at milyon-milyong kababaihan sa buong mundo ang pinili nila na magsuot ng Hijab bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. Hindi ito pang-aapi, kundi ito ay kalayaan, kadalisayan, at higit sa lahat, ang pananampalataya. Ang paggalang sa babae ay bahagi ng Islam, at pinapakita sa pamamagitan ng Hijab.

Ang pagkakapantay-pantay ay mangyayari kung ang babae ay hindi na kinakailangan pa na magpakita ng ganda upang mabigyan ng pagpapahalaga.



Islamic Information Center

Sultan Qaboos Grand Mosque
Muscat, Sultanate of Oman

www.icoman.om

For more information about Islam and other pamphlets in this series contact

Whatsapp: +968 99250777 Email: support@icoman.om